

CHỈ THỊ

Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Năm 2022, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tiến hành trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát; Dù vậy, cơ quan Quân sự, Công an các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp trong công tác chỉ đạo thực hiện, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, phòng, ban, ngành và các đơn vị nhận quân thực hiện tốt công tác tuyển chọn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cơ sở đã có Kế hoạch và Hướng dẫn cụ thể, triển khai thực hiện các bước sơ tuyển, khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân; I. ề giao nhận quân được tổ chức, trang nghiêm, nhanh gọn đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Năm 2022 thành phố Yên Bái tuyển chọn và bàn giao cho các đơn vị của Quân đội, Công an 75/75 công dân đạt 100% chỉ tiêu được giao (Quân đội: 50 công dân; Công an: 25 công dân).

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 vẫn còn có một số điểm tồn tại đó là: Việc quán triệt, thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành tại một số xã, phường có mặt còn hạn chế; công tác quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa được chặt chẽ, nhất là số công dân vắng mặt tại địa phương; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự của một số cơ sở chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo, kiểm tra về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự; Luật công an nhân dân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đạt hiệu quả chưa cao.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 đảm bảo số lượng và chất lượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái chỉ thị:

1. Ban Chỉ huy Quân sự chủ trì phối hợp Công an thành phố tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo, triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật, hướng

dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, hướng dẫn cơ quan Quân sự, Công an các xã, phường, cơ quan đơn vị có công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp có đủ số lượng, đúng thành phần quy định, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự theo nhiệm vụ, chức năng được phân công chủ động theo dõi, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân ngay từ khâu sơ tuyển ở cấp xã. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc tham mưu với Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tổ chức buổi Lễ giao nhận quân đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, đồng thời làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, thực hiện tốt việc đón bộ đội, công an hoàn thành nghĩa vụ, xuất ngũ trở về địa phương.

3. Việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ phải gắn với chỉ tiêu xây dựng lực lượng Dự bị động viên, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân gắn với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ở các địa phương. Bảo đảm tất cả các xã, phường đều hoàn thành và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố về chỉ tiêu được giao của địa phương mình. Tăng cường tuyển chọn những công dân có khả năng phát triển tạo nguồn cán bộ cho cơ sở sau khi xuất ngũ về địa phương, những công dân đang công tác trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đứng chân trên địa bàn thành phố để bảo đảm công bằng xã hội.

4. Thành lập Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự đúng, đủ thành phần, có khả năng chuyên môn, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu khám tuyển, bảo đảm khám và kết luận phân loại sức khoẻ chính xác theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Liên Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự; tổ chức xét nghiệm ma tuý, HIV/AIDS cho 100% công dân nhập ngũ trước khi bàn giao cho các đơn vị Quân đội, Công an. Đối với các trường hợp thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân ngoài các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Liên Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành khám và kết luận thêm các nội dung theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an, quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ và khám sức khoẻ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Phòng Y tế thành phố chủ trì phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức

năng và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

5. Tiêu chuẩn về chính trị đối với công dân nhập ngũ: Thực hiện theo Thông tư số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an về việc Quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.

6. Tiếp tục thực hiện quy trình “*Tròn khâu*” trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, với phương châm: “*Tuyển người nào chắc người đó*”, phấn đấu không để bị loại trả, đổi bù quân sau khi đã bàn giao cho các đơn vị của Quân đội, Công an. Các xã, phường chỉ đạo và tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa cơ quan Quân sự và Công an để chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ phải đúng Luật, có tỷ lệ dự phòng hợp lý so với chỉ tiêu được giao.

7. Các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong quần chúng nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thực hiện, bảo đảm cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 đạt kết quả cao nhất.

8. Bảo đảm kinh phí cho tổ chức, triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo đúng quy định. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Các trường hợp có hành vi chôn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, cố ý làm sai lệch kết quả trong sơ tuyển, khám tuyển, xét tuyển ảnh hưởng đến chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chức triển khai, thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Thường trực Thành uỷ, HĐND TP;
- Các thành viên HĐND TP;
- Các cơ quan có liên quan;
- UBND các xã, phường;
- Chánh, Phó cánh văn phòng, TH;
- Lưu: VT, Ban CHQS, CA thành phố; Q50

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Trúc